



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

โทร 038-398057 www.doe.go.th/chonburi

เปิดแล้ว ศูนย์ CI เมียนมา รับผิดชอบคดีดำเนินการ ด่วน !

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบแนวทางการบริการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน โดยในส่วนของการทำงานเอกสารประจำตัวของประเทศต้นทาง ได้เห็นชอบให้ประเทศต้นทางเข้ามาออกเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางในประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องมีเอกสารประจำตัวภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ดังนั้นกรมการจัดหางานจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI) ให้แก่แรงงานเมียนมา โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวตั้งในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสงขลา ซึ่งภายในศูนย์ฯ นอกจากจะมีการออกเอกสารรับรองบุคคลแล้ว ยังมีบริการตรวจลงตรา (Visa) จากตรวจคนเข้าเมือง และการปรับปรุงข้อมูลแรงงานในระบบของกรมการจัดหางานด้วย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้รีบดำเนินการขอเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI) โดยสามารถจองคิวเพื่อเข้าดำเนินการได้ทั้ง ๘ ศูนย์ฯ ตามที่สะดวก สำหรับศูนย์บริหารจัดการการทำงานของแรงงานเมียนมาแบบเบ็ดเสร็จ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ ณ ตลาดสยามนิคม (โป่งตามุข) เลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๑ ตำบลหนองหงษ์ อำเภอบ้านนา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำหรับแรงงานเมียนมาที่จะขอเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI) ต้องดำเนินการดังนี้

๑. ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identify : CI) และนัดหมายวัน เวลา เข้าศูนย์ฯ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
๒. เข้าดำเนินการ ณ ศูนย์ฯ ที่นัดหมายตาม วัน เวลา ที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทร.(๐๓๘) ๓๙๘- ๐๕๗ หรือติดตาม Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

ข่าวที่...๐๓.../...๖๗..
๒๒ / ๐๕ / ๖๗